



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดระยอง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจำนวนมากถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จังหวัดระยองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ในจังหวัดระยอง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. ในระหว่างที่สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็น ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์
๓. ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง พิจารณาถึงความเหมาะสม ในกิจกรรมการดำเนินการ ว่ากิจกรรมใดที่มีการชุมนุม หรือพบปะของบุคคลจำนวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฯ ให้ดำเนินการชะลอ หรือระงับการดำเนินการไว้ก่อน
๔. ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้ง
๕. หากมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฯ ให้รายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองทราบโดยด่วน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง